

# KHOA SƯ PHẠM - DU LỊCH

## 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

**TS. Đinh Thị Dâu**  
**Khoa Sư phạm - Du lịch**  
**Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội**

**Khoa Sư phạm Kỹ thuật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được thành lập từ ngày 15/05/2000. Ngày đầu thành lập khoa chỉ có 4 giáo viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ và 2 cử nhân đại học, đến nay khoa đã có 7 giáo viên cơ hữu, trong đó có 2 tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 20 cán bộ giảng dạy hợp đồng (chủ yếu là giáo sư, tiến sĩ). Chức năng của Khoa là đào tạo, bồi dưỡng giáo viên. Khoa được đào tạo 3 chuyên ngành sư phạm kỹ thuật trình độ cao đẳng: Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ thông tin và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và những người có nhu cầu. Từ ngày 1/12/2009 khoa được phép bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề cho đội ngũ giáo viên dạy nghề theo Công văn số 2106/TCĐN-GV của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội.**

**T**rước sự phát triển mạnh mẽ và hội nhập quốc tế của đất nước, Đảng và Nhà nước ta xác định Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, xã hội đang rất cần nguồn nhân lực phục vụ cho ngành Du lịch, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Khoa đã được Bộ Công thương; Bộ Giáo dục-đào tạo cho phép đào tạo chuyên ngành Du lịch. Chính vì vậy, từ ngày 5/9/2008 Khoa đã đổi tên thành Khoa Sư phạm-Du lịch; ngày 16/02/2009 Bộ Giáo dục-Đào tạo cho phép đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Việt

Nam học và chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch. Trước sự thay đổi đó, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa đã được củng cố và bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã có những thành tích về các mặt như:

**Công tác tuyển sinh và đào tạo**

Từ năm 2000 đến nay, Khoa đã tuyển sinh 9 khóa học với trên 2000 sinh viên, trong đó:

- *Cao đẳng, đại học chính quy:* Từ khóa 2 đến khóa 8 là trên 1500 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm đều trên 80% đạt yêu cầu. Hơn 90% số sinh viên sau khi tốt nghiệp xin được việc làm ngay, phần lớn làm giáo viên, ngoài ra có một số em làm việc ở các doanh nghiệp, một số em đang tiếp tục học liên thông lên đại học ở các học viện, trường đại học (như Học viện Kỹ thuật quân sự, trường Đại học sư phạm Hà Nội, Đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Đại học Công nghiệp Hà Nội...). Nhiều cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên của Khoa sau khi ra trường đều có chung nhận xét là các em có trình độ tay nghề vững vàng, tư thế tác phong mẫu mực, quan hệ ứng xử với đồng nghiệp khéo léo, tế nhị.

Hiện nay số sinh viên đang đào tạo tại Khoa là 185 sinh viên. Trong đó Cao đẳng sư phạm Tin có 8 sinh viên; Đại học Quản trị kinh doanh du lịch là 120 sinh viên; lớp Đại học Hướng dẫn du lịch 57 sinh viên.

- *Cao đẳng, đại học vừa làm vừa học:* Năm 2005, Khoa Sư phạm-Du lịch đã liên kết với Khoa Tại chức tổ chức đào tạo và công nhận tốt nghiệp trên 50 học viên hệ vừa làm vừa học chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật Điện-Điện tử tại Yên Bái, 100% học viên đều tốt nghiệp loại khá, giỏi. Khoa còn tham gia giảng dạy các môn

Tâm lý học, các môn thuộc khối kiến thức đại cương hệ cao đẳng, đại học, liên thông cao đẳng-đại học và trung cấp-đại học hệ vừa làm vừa học cho sinh viên tại các khoa Công nghệ May và thiết kế thời trang, khoa Kiểm toán-Kế toán, Khoa Quản lý kinh doanh, khoa Tài chức, khoa Cơ khí...

- *Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm:* Từ năm 2000 đến nay khoa liên tục đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 cho cán bộ, giáo viên, học viên. Tính đến ngày 31/12/2009 đã đào tạo được trên 18.000 học viên. Ngoài giảng dạy tại các cơ sở của trường, Khoa còn liên kết với các cơ sở đào tạo tại các tỉnh như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quy Nhơn... và thành phố Hà Nội.

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh, giáo viên khoa Sư phạm-Du lịch luôn tự rèn luyện, nâng cao trình độ, cải tiến phương pháp giảng dạy sao cho đảm bảo yêu cầu chuyên môn, lại vừa thu hút được học viên. Những kiến thức mà các em được học rất hữu ích cho cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp sau này. Chỉ mới đầu năm 2010 đến nay khoa đã liên tục đào tạo hàng chục lớp nghiệp vụ sư phạm bậc 1, bậc 2 và nghiệp vụ sư phạm nghề.

### **Công tác nghiên cứu khoa học**

Khoa đã xây dựng được nhiều chương trình đào tạo, viết giáo trình, chương trình môn học, đề thi trắc nghiệm, ngân hàng đề thi; tham gia hội đồng chấm luận văn, luận án tốt nghiệp của các học viên cao học, nghiên cứu sinh ở trường Đại học sư phạm Hà Nội và các trường Đại học khác; đồng thời còn tham gia viết bài cho các báo, tạp chí, các đề tài khoa học trong các chương trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia...

Một số công trình đã được nghiệm thu và đưa vào thực hiện có hiệu quả cao như: Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật 3 ngành: Cơ khí, Điện-Điện tử, Công nghệ thông tin năm 2000; Cải tiến chương trình đào tạo 3 ngành Sư phạm cho phù hợp với sự phát triển của khoa học và công nghệ cũng như yêu cầu xã hội năm 2001; Xây dựng các chương trình khung đại học 4 chuyên ngành sư phạm kỹ thuật Cơ khí, Tin, Điện, Điện tử năm 2005; Xây dựng chương trình môn học đào tạo sư phạm kỹ thuật cao đẳng (11 môn, năm 2000), đại học (14 môn, năm 2005); Xây dựng chương trình đào tạo 2 ngành đại học du lịch: Quản trị kinh doanh du lịch và hướng dẫn du



lich năm 2008; Xây dựng chương trình đào tạo 2 ngành cao đẳng du lịch: Quản trị kinh doanh du lịch và hướng dẫn du lịch năm 2009; Xây dựng chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm nghề dành cho giáo viên dạy nghề gồm 2 chương trình: Chương trình 1 dùng cho đối tượng chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm gồm 28 đơn vị học trình; chương trình 2 dùng cho đối tượng đã có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm gồm 18 đơn vị học trình, năm 2009; Làm đề thi trắc nghiệm 10 môn; Làm ngân hàng đề thi 5 môn; Viết 21 giáo trình và đề cương bài giảng môn học...

### **Công tác quản lý chất lượng**

Cùng với nhà trường, Khoa đã áp dụng quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 (9001: 2008) và kiểm định chất lượng trường đại học vào đơn vị đạt kết quả tốt.

Khoa đã quán triệt cho tất cả giáo viên và sinh viên thấm nhuần quan điểm: bên cạnh hoạt động giảng dạy-học tập phải tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... để nâng cao năng lực, thích ứng xã hội và rèn luyện tay nghề. Vì vậy, các cuộc thi hay hoạt động phong trào đều thu hút 100% giáo viên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp cổ động, giúp đỡ cho đồng đội. Tất cả giáo viên tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, ủng hộ quỹ khuyến học, thi ROBOCON, thăm hỏi, động viên giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Sẵn sàng hỗ trợ các gia đình có việc hiếu, hỉ cả vật chất lẫn tinh thần. Một số sinh viên ưu tú của Khoa khi tốt nghiệp đã được giữ lại và làm việc tại trường.

### **Các hoạt động và công tác khác**

- *Công tác Đảng:* Chi bộ đã lãnh đạo và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; đồng thời đưa

**\* Đội ngũ cán bộ, giảng viên**



TS. BÌNH THỊ DẬU



TS. BỐ TRẠNH MAI



TS. DƯƠNG BÌNH BẮC



TS. PHƯƠNG ANH ĐÀ



TS. QUỲ NGUYỄN ANH



TS. DƯƠNG THỊ HẠ



TS. LÊ THU HƯƠNG

*Có đầy đủ phẩm chất, khả năng  
tổ chức, quản lý đào tạo NVSP*



ra các định hướng hoạt động cho các tổ chức quần chúng, khuyến khích, tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên chủ động đề xuất các hình thức hoạt động và sinh hoạt phù hợp, tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn, Đoàn TNCS nhà trường và cấp trên tổ chức. Chi bộ luôn giữ vững mối liên hệ mật thiết với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Thông qua các tổ chức này để giáo dục đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường. Hiện nay chi bộ có 12 đảng viên. Từ cao đẳng khóa 2 đến khóa 8 đã kết nạp được 11 sinh viên vào Đảng. Năm nào Chi bộ cũng được Đảng bộ nhà trường công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhiều đảng viên được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Các hoạt động ngoại khóa: Khoa Sư phạm-Du lịch luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do nhà trường cũng như các cấp tổ chức và đã đạt được nhiều thành tích rất cao, đáng được các cấp ghi nhận. Đặc biệt trong năm 2010, kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống, Khoa đã gặt hái được rất nhiều thành tích xuất

sắc: Công đoàn Sư phạm-Du lịch-Tại chức đạt giải Tập thể xuất sắc trong cuộc thi văn nghệ quần chúng do Nhà trường tổ chức; Giải đặc biệt thi cắm trại do Đoàn trường tổ chức; Giải nhất thi nấu ăn và cắm hoa nghệ thuật cấp trường; Giải nhì thi báo tường cấp trường; đặc biệt trong cuộc thi Giáo viên dạy giỏi cấp khoa, 100% giáo viên đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi...

Với nhiều thành tích đã đạt được, tháng 3/2010, Liên chi Đoàn của Khoa đã được Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM nhà trường tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu tháng thanh niên năm 2010", và được BCH Đoàn TNCSHCM thành phố Hà Nội tặng bằng khen "Liên chi đoàn Sư phạm-Du lịch có nhiều

thành tích trong tháng thanh niên năm 2010"

Có được những thành tích như trên là nhờ ban lãnh đạo Khoa nhiệt tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; các thầy cô giáo luôn có ý thức cầu tiến, ý thức trách nhiệm tốt và đặc biệt là đội ngũ các thế hệ sinh viên, nhất là sinh viên đại học K4 đã nhiệt tình tham gia mọi hoạt động do trường và Khoa tổ chức.

Chặng đường xây dựng và phát triển của khoa Sư phạm-Du lịch trong 10 năm qua có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít những khó khăn. Nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cùng với sự nỗ lực ý chí, năng động, sáng tạo của đội ngũ giáo viên trong Khoa và đặc biệt là sự chủ động, tích cực, say mê rèn luyện nghề nghiệp của các thế hệ sinh viên, Khoa đã đạt được nhiều kết quả cao trong công tác đào tạo cũng như bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trong và ngoài trường. Với bề dày thành tích đó Khoa Sư phạm-Du lịch xứng đáng là một điểm sáng, một đơn vị vững mạnh trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.